



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันป่ามวง โทร.๐๕๔ ๘๘๘๘๗๐

ที่ พย ๕๕๐๐๑/ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรม เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่ามวง

ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการอบรมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทักษะคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจากการสำรวจความต้องการฝึกอบรมปรากฏข้อมูลดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	หลักสูตร
๑	นายณทองเดช ชำนาญยา ปลัดเทศบาลตำบลสันป่ามวง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)	๑. หลักสูตรที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพทุก ๆ ด้าน อาทิ เทคโนโลยี การพัฒนาให้เท่าทันกับยุคปัจจุบัน ๒. หลักสูตรนักบริหารยุคใหม่ ๓. หลักสูตรกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการทำงาน
สำนักปลัดเทศบาล		
๒	นายดำเนิน เสนาะสำเนียง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	๑. หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง ๒. หลักสูตรเทคนิคการนำเสนองาน
๓	นายมนตรีรักษยาม เครือสาร นักพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ	๑. หลักสูตรการจัดการสวัสดิการ ๒. หลักสูตรการจัดการฉาปนกิจสงเคราะห์ ๓. หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพ ๔. หลักสูตรการจัดการเด็กและเยาวชน
๔	นางคณิตชา เสนาะสำเนียง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ	๑. หลักสูตรเกี่ยวกับโครงสร้าง ๒. หลักสูตรเกี่ยวกับ PA ๓. หลักสูตรคอมพิวเตอร์
๕	นายศุภกฤต อัครพรนาคนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ	๑. หลักสูตรการจัดการระบบสารสนเทศองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSER) ๒. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการท้องถิ่น
๖	นางวาสนา ชูคง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ	๑. หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนพาณิชย์ รวมทั้งระบบการจดทะเบียนพาณิชย์ ๒. หลักสูตรการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ แอปพลิเคชัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อสารสนเทศ

๗	นายณรงค์ชัย ไจการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญงาน	๑. หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ ท้องถิ่น ๒. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
๘	นายธีรศักดิ์ จันทร์แดงตระกูล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญการ	๑. หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ๒. หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการสิ่งแวดล้อม ๓. หลักสูตรกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ๔. หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน
๙	นางแสงดาว ทิพย์เนตร เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน	๑. หลักสูตรงานสารบรรณ การรับ ส่งหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ ๒. หลักสูตรงานกิจการสภา
๑๐	นางอมรรัตน์ ดวงปัญญา ครู วิทยฐานะชำนาญการ	๑. หลักสูตรการเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ หรือ PA ๒. หลักสูตรการเขียนรายงานประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก SAR สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กองคลัง		
๑๑	นางศศิวิมล มูลทาทอง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)	๑. หลักสูตรระบบบัญชีภาครัฐ ๒. หลักสูตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๒	นางเบญจมาศ สุวรรณศรี นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ	๑. หลักสูตรการบัญชีตามมาตรฐานภาครัฐและนโยบายภาครัฐ
๑๓	นางสาวทัศนดาว ธรรมเรืองไธ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญการ	๑. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ๒. หลักสูตรโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Itax-online
๑๔	นางทิพวัลย์ แบนขุนทด นักวิชาการคลัง ระดับชำนาญการ	๑. หลักสูตรระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ๒. หลักสูตรบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด
๑๕	นางสาวกิงกาญจน์ ไจทน นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ	๑. หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒. หลักสูตรงานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ

กษัตริย์	
๑๖	นายเกียรติพันธ์ ชุนสง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
	๑. วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี ๒. วิทยาลัยการศึกษานอกโรงเรียน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการ จะสามารถแยกประเภทความต้องการออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ หลักสูตรอบรมตามลักษณะตำแหน่งของแต่ละสถานประกอบการ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี หรือสารสนเทศต่าง ๆ และจะเห็นได้ว่าความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มีผู้ต้องการเข้ารับการอบรมในปริมาณที่น้อย ทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ จึงเห็นควรดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดฝึกอบรม อาทิเช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(Signature)

(นางคณิตษา เสนาะสำเนียง)
นักบริหารการบุคคล

(Signature)
นางคณิตษา เสนาะสำเนียง
นักบริหารการบุคคล

(Signature)
นายสมชาย ชุนสง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(Signature)
นายสมชาย ชุนสง
ผู้อำนวยการกองช่าง